



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Health Office

สรุปการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(PHEOC) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๔๘/ ๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บัญชาการเหตุการณ์

นายณรงค์ ถวิลวิสาร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

มติที่ประชุม PHEOC จังหวัด

ประเด็น/ ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
<p>๑.ปรับโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ โดยปรับตามข้อเสนอของ สคร.ที่๔ ดังนี้</p> <p>กลุ่มภารกิจ SAT และกลุ่มภารกิจ Operate ต้องมีข้อมูลที่ตรงกัน ภารกิจของ SAT ต้องรับข้อมูลจากหน่วยงานพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน และเสนอข้อพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ ทั้งนี้มอบหมายกลุ่มภารกิจต้องมีข้อมูลสถานประกอบการ ๔๒ แห่ง ตลาดแคมป์คนงาน โดยต้องอัปเดตข้อมูลแยกตาม Time line ในแต่ละวันและนำข้อมูลมาติดที่บอร์ดห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ(ห้องไทรงาม)ทุกวัน และมอบคุณสรารัฐ ควรเนตร และคุณบุญเลิศ สิ่งท้าว ช่วยในกลุ่มภารกิจ SAT ด้วย</p>	<p>- รพ./สสอ. และทุกกลุ่มภารกิจ SAT รับทราบและปฏิบัติ</p>
<p>๒.กลุ่มภารกิจ Operate(ควบคุมโรค) มีภารกิจดังนี้ รับข้อมูลและข้อสั่งการ ลงพื้นที่ควบคุมโรคตามมาตรการ รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอเพื่อพิจารณา สำหรับกลุ่มภารกิจ Operate(Medical) มีภารกิจปฏิบัติทางด้านหน้าตามข้อเสนอของ STAG จัดการผู้ป่วย เติงในและนอกโรงพยาบาล จัดการทรัพยากรบุคคลในการรักษา</p>	<p>- รพ./สสอ. และกลุ่มภารกิจ Operate รับทราบและปฏิบัติ</p>

ประเด็น/ ข้อเสนอ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
<p>๓. กลุ่มภารกิจ STAG มีภารกิจดังนี้ รับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วางมาตรการการปฏิบัติในในแต่ละสถานที่และขอเสนอให้ SAT และ Operate ดำเนินการต่อ ซึ่งมาตรการต่างๆต้องมีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์</p>	<p>- รพ./สสอ. และกลุ่มภารกิจ STAG , SAT และ Operate รับทราบและปฏิบัติ</p>
<p>๔. การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดในสถานประกอบการ/โรงงาน ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-กรณีโรงงานจะดำเนินการตรวจหาเชื้อพนักงานเองด้วยเครื่องมือ ATK ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานสาธารณสุขทุกครั้ง หากหลังวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไม่ขออนุญาตดำเนินการถือว่าผิดกฎหมายตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดฯ</li> <li>-กรณีโรงงานจะดำเนินการตรวจหาเชื้อพนักงานเองด้วยเครื่องมือ ATK สถานประกอบการ/โรงงานจะต้องมีแผนการรองรับสำหรับผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปกติ เช่น FAI Home Isolation หรือ Community Isolation หากมีแผนจึงจะสามารถดำเนินการตรวจหาเชื้อเองได้</li> <li>-หากสถานประกอบการ/โรงงานจะให้พนักงานที่หายป่วยกลับเข้ามาทำงานต้องตรวจ Antibody ทุกรายหากผลเป็น Positive ให้กลับเข้ามาปฏิบัติงานได้</li> <li>-มอบกลุ่มภารกิจ Logistic จัดเตรียมชุดตรวจ ATK ไว้สำหรับสถานประกอบการ/โรงงาน ๔๙ แห่งที่อยู่ใน ๗ อำเภอๆละประมาณ ๒,๐๐๐ ชุด</li> <li>-สาธารณสุขอำเภอที่มีสถานประกอบการ/โรงงานในพื้นที่ ทั้ง ๔๙ แห่ง ให้ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของตนเองในพื้นที่</li> <li>-ขอเชิญสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลร่วมกับสถานประกอบการ/โรงงาน ๔๙ แห่ง ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. มอบกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมทำหนังสือเชิญประชุม</li> </ul>	<p>-รพ./สสอ. STAG , SAT และ Operate และกลุ่มภารกิจ Logistic รับทราบและปฏิบัติ</p>
<p>๕. ประชาชนที่ใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจด้วยตนเองหากผลเป็น Positive ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หากไม่แจ้งถือว่าผิดกฎหมาย และชุดตรวจที่ได้รับการจัดสรรมาให้ติดสติ๊กเกอร์ QR Code และเบอร์โทรศูนย์แจ้งเตือนในชุดตรวจทุกชุด</p>	<p>-รพ./สสอ. และกลุ่มภารกิจ Operate(ครต.) Logistic และกลุ่มภารกิจ PIO รับทราบและปฏิบัติ</p>

ปิดการประชุม ๑๕.๓๐ น.

นางสาวเสาวนีย์ ประลองกิจ   สรุปประเด็นจากการประชุม  
นางพิมพ์พร เชื้อบางแก้ว   ตรวจสรุปจากการประชุม